

เกษตรผสมผสาน.



เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ มีสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทำการเกษตรหลากหลาย กิจกรรมนั้นต้องทำในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน เกิดความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีปฏิสัมพันธ์ในทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันของกิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ แสงแดด และอากาศอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รูปแบบการเกษตรผสมผสานช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโดยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้ เนื่องจากมีความหลากหลายในกิจกรรมการผลิต ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทำให้รายได้ครัวเรือนมาจากหลายกิจกรรมและสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่ายลดลง รวมทั้งลดการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตภายนอก เกษตรกรสั่งสมกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรจัดสรรพื้นที่ตรงความต้องการในครัวเรือน มีการปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไว้บริโภคในครัวเรือนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเหลือใช้ภายในพื้นที่ เช่น วัชพืชใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ รากไม้และกิ่งไม้ไว้ทำถ่าน



ทางสายกลาง



นำไปสู่

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง



เกษตรแบบผสมผสาน บ้านชาติ หมู่ที่ 1

ผู้ดูแล : นายรัฐพงษ์ ผิวขาว
การติดต่อ เบอร์โทร 087-8156690
ที่ตั้ง เลขที่ 198 หมู่ 1 บ้านเปือยใหญ่
ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

กองการศึกษาฯ อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

แนวคิดและที่มาของโนนศิลาฟาร์มฮัก

โนนศิลาฟาร์มฮักเป็นแนวเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักปรัชญาของในหลวง ร.9 ซึ่งภายหลังเรียกว่า โคกหนองนา โมเดล เริ่มดำเนินการเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 มีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่ โดยแบ่งเป็นโซนปลูกป่าไม้ 6 ไร่ ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลารวมคลองไส้ไก่เพื่อกระจายความชุ่มชื้น 3 ไร่ เป็นที่ปลูกข้าว 3 ไร่ และเป็นที่พักอาศัยรวมปศุสัตว์ 4 ไร่ แรกเริ่มของแนวคิดนี้เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้แห้งแล้งมากปลูกข้าวไม่ได้ผลผลิตเป็นเวลา 2 ปี ทำให้หาคนเช่าทำนาไม่ได้ แม้จึงอยากให้กลับมาเพื่อดูแลพื้นที่ตรงนี้ซึ่งปกติผมทำงานอยู่กรุงเทพฯ ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านซักเท่าไร พอได้ฟังดังนั้นจึงเริ่มศึกษาหาความรู้ แนวทางการทำเกษตรจากยูทูบบ้าง ออกศึกษาดูงานจากปราชญ์หรือคนที่สำเร็จแล้วบ้าง แล้วจึงนำเอาความรู้บวกความชอบและความต้องการของตัวเองเข้าไปจึงออกแบบออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างทุกวันนี้ ครับ

